



con hình daihoi19 toan quan quoc ky va` tndh
seatletrang ben canh



Kính chào các Bác, các Chú CSVSQ
Các bạn đoàn viên TTNDH thân mến,

Với sự hỗ trợ của Ban Chấp Hành Tổng Hội và sự hưởng ứng của các Hội Võ Bì địa phương, hai mươi đoàn viên TTNDH từ khắp nơi đã đáp lời kêu gọi của Ban Chấp Hành Tổng Đoàn để đến Hoa Thịnh Đốn tham dự Chương Trình Hội Thảo về Bản Năng Lãnh Đạo cho Tuổi Trẻ (Vietnamese American Youth Leadership Conference).

Qua cuộc họp mặt với Ban Chấp Hành Tổng Đoàn và chiếu theo các tài liệu thăm dò ý kiến, các đoàn viên TTNDH cho biết họ đã học hỏi rất nhiều điều hữu ích, có thể áp dụng trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Họ đã thâm nhận được những nguồn cảm hứng, những kinh nghiệm và khích lệ của nhiều ngành nghề khác nhau do các chuyên gia Mỹ gốc Việt chia sẻ với họ. Họ đã chứng kiến tận mắt hệ thống làm việc của guồn máy chính quyền Hoa Kỳ, có dịp viếng thăm các văn phòng quốc hội, gặp gỡ các vị dân cử hoặc đại diện để vận động cho những vấn đề quan tâm của họ. Đa số các đoàn viên đã tỏ ý muốn tham dự nhiều buổi hội thảo tương tự trong tương lai, với những đề tài mới lạ, cần thiết và bổ ích.

Sự tham dự đông đảo của các đoàn viên TTNDH, sự thích thú từ những kinh nghiệm học hỏi được cũng như lời yêu cầu cho những lớp hội thảo

tương lai là những dấu hiệu thành công đầy phần khởi cùng nói lên tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho tuổi trẻ những điều kiện cần thiết để thành công từ hôm nay. Trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển TTNDH, Ban Chấp Hành Tổng Đoàn đặt trọng tâm vào việc chuẩn bị cho đoàn viên những bản năng lãnh đạo cần thiết; lãnh đạo với ý nghĩa chủ động, khởi xướng để hoàn tất một công việc theo mục đích. Đồng thời, với sự phối hợp với Ban Chấp Hành Tổng Hội, tạo môi trường cho các bạn trẻ tìm hiểu về lý tưởng quốc gia, ý thức về trách nhiệm, và quan tâm đến những vấn đề của cộng đồng, của đất nước. Trong tương lai, Ban Chấp Hành Tổng Đoàn sẽ tiếp tục phổ biến những tài liệu về lãnh đạo, phương thức vận động, những tin tức về tình hình tại Việt Nam cũng thế giới để giúp các đoàn viên nhận thức những vấn đề quan trọng, cần sự tham gia dẫn thân của tuổi trẻ.

Tương lai TTNDH mang nhiều hứa hẹn nhờ vào những bàn tay lãnh đạo trẻ của ngày mai đang được đào tạo hôm nay.

Kính chào,

Trần Quốc Dũng, K6/2
Tổng Đoàn Trưởng

Sinh hoạt thanh thiếu niên đa hiệu

Đoàn TTNDH-DC họp mặt

Đoàn TTNDH-DC đã có một buổi họp mặt để đưa ra những sinh hoạt đoàn vào cuối tháng vừa qua. Với sự tham dự của đầy đủ các đoàn viên, các anh chị em đã quyết định tham gia giúp vui văn nghệ vào chương trình Ngày Quân Lực. Đồng thời, các đoàn viên còn quyết định tham gia cuộc diễn hành Lễ Độc Lập Hoa Kỳ trên đại lộ Constitution tổ chức vào ngày 4 tháng 7. Ngoài ra, đoàn còn tổ chức một buổi cook out vào cuối tháng 6 để đón chào các bạn đoàn viên khắp nơi về tham dự lớp huấn luyện căn bản lãnh đạo dành cho tuổi trẻ Mỹ gốc Việt. Được biết, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Chấp Hành Tổng Đoàn và Tổng Hội, 20 đoàn viên TTNDH khắp nơi, kể cả Úc Châu, sẽ về tham dự.

Vận Động cho nghị quyết vinh danh quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại thành phố Falls Church

Ngay sau khi các Nghị Quyết vinh danh quốc kỳ VNCH được công nhận tại các thành phố Westminster và Garden Grove tại Nam Cali, TTNDH đã vận động cho một bản nghị quyết tương tự tại thành phố Falls Church, nơi tập trung các cơ sở thương mại của người Mỹ gốc Việt trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Cùng một lúc, một nghị quyết tương tự cũng được ban chấp hành cộng đồng nộp vào văn phòng Thị Trưởng.

Ngày Thứ Sáu 11 tháng 4 năm 2003, Tổng Đoàn TTNDH nhận được lời mời của Thị Trưởng Falls Church Dan Gardner đến tham dự phiên họp của HỘI ĐỒNG Thành Phố và điều trần cho nghị quyết. Tổng Đoàn TTNDH đã mời dân biểu Bob Hull, một cựu nghị viên của thành phố, cùng điều trần cho nghị quyết. Hơn 30 đồng hương đã đến tham dự buổi họp. Đại diện TTNDH đã được Thị Trưởng Gardner mời phát biểu đầu tiên. Sau đó, lần lượt đến một đại diện của BCH cộng đồng, và sau cùng là lời phát biểu của dân biểu Bob Hull. TTNDH cũng trao đến HỘI ĐỒNG thành phố thỉnh nguyện thư của một số đồng bào sinh sống và làm ăn tại Falls Church.

Ngỏ lời với cử tọa tại hội trường, Thị Trưởng Gardner cho biết ông là một cựu chiến binh từng phục vụ tại Việt Nam trong binh chủng hải quân của Hoa Kỳ. Ông rất hiểu về hoàn cảnh tị nạn, về lập trường không chấp nhận cộng sản của người Việt quốc gia. Hơn ai hết, những người tị nạn cộng sản VN hiểu rõ về giá trị của dân chủ và lý tưởng tự do. Ông cùng các Nghị Viên thành phố đã hết lời khen ngợi những đóng góp về văn hóa lẫn kinh tế của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vào sự phát triển và thịnh vượng chung của thành phố. Thị Trưởng Gardner còn chỉ thị cho vị Thư Ký của Hội Đồng thành phố gửi văn thư đến văn phòng Học Chánh để thông báo về việc treo cờ VNCH vào những ngày quốc tế.



Webshots Album-Falls Church City Flag Resolution

Vận Động cho bản tuyên cáo tưởng niệm ngày 30/4 là Ngày Tưởng Nhớ Người Việt Quốc Gia của Thống Đốc Virginia Mark Warner và Quận Trưởng quận Fairfax Kate Hanley

Vào tháng 3 năm 2002, Hội Đồng Lập Pháp tiểu bang Virginia đã thông qua Nghị Quyết SJ137 để chỉ định ngày 30/4 là ngày Tưởng Nhớ Người Việt Quốc Gia. Vào tháng Tư năm nay, để tưởng niệm 28 năm ngày quê hương thân yêu rơi vào tay cộng sản, Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu đã vận động cùng văn phòng Thống Đốc Mark Warner và văn phòng của Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành quận Fairfax để đưa ra Chứng Thư Thừa Nhận (Certificate of Recognition) cùng bản Tuyên Cáo để kêu gọi người dân cư tại Virginia và tại quận Fairfax tưởng nhớ đến người Việt Quốc Gia và biến cố 30/4.

Bản Tuyên Cáo đã được đại diện Hội Võ Bị Hoa Thịnh Đốn trao lại cho ông Chủ Tịch cộng đồng nhân ngày lễ tưởng niệm quốc hận tại Virginia.

Copy of Certificate of Recognition

Tháp Tùng Phái Đoàn Phụ Nữ Hoa Thịnh Đốn ủy lạo thương bệnh binh tại Quân Y Viện Walter Reed

Sáng ngày Thứ Tư 14 tháng 5 năm 2003, một phái đoàn phụ nữ Việt cư ngụ trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn đã đến quân y viện Walter Reed để viếng thăm và ủy lạo các thương bệnh binh của trận chiến Iraq hiện đang điều trị tại đó. Cùng đi với phái đoàn còn có dân biểu Bob Hull của Virginia.

Cảm thông trước nỗi đau mà người thương binh Hoa Kỳ trong trận chiến giải phóng Iraq phải gánh chịu và cũng để chia sẻ nỗi đau của quê hương tạm dung, bà Nguyễn Thị Lễ đã phát động một chương trình quyên góp hiện kim để giúp vào quỹ cấp cứu cho các gia đình binh sĩ. Bà Lễ đã kêu gọi TTNDH cùng một số phụ nữ khác trong vùng tham gia.

Hưởng ứng lời kêu gọi, TTNDH đã cùng nhóm Hướng Đạo phát động một chương trình viết thư/vẽ tranh do các em học sinh Mỹ gốc Việt thực hiện để cảm ơn cùng thăm hỏi các thương bệnh binh Hoa Kỳ. Đây là một cách thể hiện tình tương thân tương trợ cùng thể hiện tinh thần yêu chuộng tự do, chống độc tài, áp bức của tập thể người Mỹ gốc Việt. Đồng thời, đây cũng là một cơ hội để nhắc nhở các em về quốc kỳ VNCH vì trên mỗi bức tranh vẽ, ban tổ chức đã kêu gọi các em vẽ hai quốc kỳ Việt Mỹ để các thương binh hiểu rằng cộng đồng Mỹ gốc Việt ủng hộ họ. Gần một trăm bức thư và tranh vẽ đã được các em gửi về trong vòng 3 tuần lễ. Trong thời gian này, bà Lễ cũng đã quyên góp được một số gối nhồi bông, mền vá (quilt) và một số tiền là \$8,100 mỹ kim.

Tại quân y viện Walter Reed, phái đoàn đã được nữ Đại Úy Lisa Willson, Đại Tá Treiber và người phụ trách về ngoại vụ của bệnh viện tiếp đón. Đại Úy Wilson cho biết phái đoàn không thể đến viếng thăm từng thương binh, nhưng có

một thương phế binh bị mất đi đôi chân sẽ đại diện đến gặp phái đoàn. Ngỏ lời với các viên chức của bệnh viện, Dân Biểu Bob Hull cho biết ông rất xúc cảm lần đầu tiên đi ủy lạo và ca ngợi nghĩa cử cao đẹp và tinh thần tương trợ của người Mỹ gốc Việt. Ông nói tiếp rằng ở Tôi hãnh diện đại diện cho một số rất đông người Mỹ gốc Việt cư ngụ tại Falls Church. Họ là những người yêu nước, yêu chuộng tự do vì chính họ đã phải hy sinh rất nhiều để đánh đổi lấy nó, và họ là những người rất rộng lượng.õ

Đại Tá Treiber cho biết tổng y viện Walter Reed là nơi các thương binh Hoa Kỳ từ các trận chiến trên thế giới được đưa về để điều trị. Binh Nhì Jessica Lynch, người nữ quân nhân được cứu từ bệnh viện Iraq cũng đã được điều trị tại Walter Reed. Tùy theo tình trạng nặng nhẹ, sau đó các thương binh được đưa về các quân y viện địa phương.

Binh Nhì Colchiski quê quán ở Florida, được mời đến gặp phái đoàn. Khác với lời dặn dò của ban đại diện quân y viện, Binh Nhì Colchiski chỉ bị thương tay. Anh là một quân nhân rất trẻ, chỉ độ ngoài 20 tuổi. Anh tỏ vẻ rất ngạc nhiên khi nhận được quà cùng lời thăm hỏi ân cần của phái đoàn. Anh cho biết cánh tay thương tật của anh đã khả quan hơn, tuy nhiên anh còn phải luyện tập lâu dài mới có thể sử dụng được. Anh còn cho biết bác sĩ cho anh hay là cánh tay của anh sẽ không bao giờ trở lại trạng thái bình thường. Anh ngỏ lời cảm ơn rồi xin phép trở lại phòng bệnh.

Bà Nguyễn Thị Lễ cùng dân biểu Bob Hull sau đó đã trao một tám ngàn phiếu trị giá \$8,100 mỹ kim cho Đại Tá Treiber. ĐT Treiber cho biết số tiền này sẽ được dùng cho quỹ cấp cứu (Relief Fund) để giúp cho gia đình các thương

binh có phương tiện sinh sống, di chuyển, thăm nuôi thân nhân mình trong lúc đang điều trị tại Walter Reed.

Buổi thăm viếng đã kết thúc vào lúc 1 giờ trưa cùng ngày. Trong suốt thời gian thăm viếng, các giới chức của Tổng Y Viện không ngớt lời cảm ơn cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Webshots Album Dan Than

Tham Dự Buổi Tiếp Tân Họp Báo cùng Đại Sứ Hoa Kỳ Raymond Burghardt tại Falls Church

Vào lúc 7:00 giờ chiều Thứ Hai 02/06/2003, TTNDH đã đến tham dự buổi tiếp tân chào đón Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Raymond Burghardt để được trực tiếp đặt câu hỏi về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam.

Mở lời chào mừng quan khách tham dự, ĐS Hoa Kỳ đã nói về những thành công tương đối sau một năm của chương trình mật dịch song phương Mỹ Việt. Ông đưa ra những con số thống kê để nói đến những lợi lộc từ cả 2 bên, đặc biệt là Việt Nam, nhờ vào bản thương ước. Khi nói đến vấn đề nhân quyền, ông ĐS, ngạc nhiên thay, đã không nhắc đến những vi phạm trầm trọng và đàn áp về tôn giáo và tự do ngôn luận, tự do thông tin trong vòng hơn một năm qua, kể từ sau khi bản thương ước được đôi bên ký kết. Ông viện dẫn việc Đại Lão Hòa Thượng Thích Huyền Quang được thủ tướng VN tiếp kiến là một bước tiến về nhân quyền tại VN. Trớ trêu thay, cũng vào ngày hôm đó, VN loan tin lệnh quản chế Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ cho đến đầu tháng 9 năm 2003. Khi được hỏi về điều này, ĐS Hoa Kỳ đã tiên đoán ở Tôi đã đặt vấn đề

này với Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tôi hy vọng rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ sẽ sớm được trả tự do.õ!!!!

Trong phần đặt câu hỏi, đại diện TTNDH đã hỏi ĐS Burghardt về sự tương quan giữa nhận định của ông cùng các bài report của các cơ quan quốc tế như Human Rights Watch, Amnesty International, và kể cả report của Bộ Ngoại Giao và Ủy Ban Quốc Tế về Tự Do Tôn Giáo của Hoa Kỳ nhận định rằng tình trạng vi phạm nhân quyền đã trầm trọng hơn trong năm qua. ĐS Burghardt trả lời rằng ỏKhó mà đánh giá tình trạng nhân quyền tại Việt Nam. Nếu so sánh với những thập niên 80 hay 90 thì tình trạng hiện tại đã khả quan hơn nhiều..õ!! Sau đó, ông viện cớ dành thời giờ cho các câu hỏi khác để tránh trả lời thêm về nhân quyền với TTNDH.

Câu trả lời lấp liếm của ĐS Burghardt nói lên chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ đối với Việt Nam nói chung và vấn đề vi phạm nhân quyền nói riêng của chính phủ Hoa Kỳ.

Tham dự buổi hội thảo cùng Ban Chấp Hành Tổng Hội, Ủy Ban Điều Hợp Cộng Tác Giữa Tổng Đoàn và Tổng Hội

Vào ngày Thứ Bảy 21/6/2003, Ban Chấp Hành Tổng Đoàn đã có một buổi hội thảo cùng chú Tổng Hội Trưởng Nguyễn Nho K19 cùng các chú Lâm Duy Tiên K12, Trần Khắc Thuyên K16 thuộc Ủy Ban Điều Hợp Công Tác giữa Tổng Hội và Tổng Đoàn, và các chú Võ Nhãn K20, Quang K19, Đinh Văn Nguyên K20 đặc trách TTNDH tại các địa phương, để thảo luận về cơ cấu tổ chức và điều hành sinh hoạt TTNDH.

tại buổi lễ gồm có Luật Sư Wai Ping Chan, Cố Vấn về Á Châu Thái Bình Dương cho Thống Đốc Mark Warner; Thượng Nghị Sĩ Leslie Byrne, tác giả của Nghị Quyết SJ139 Ngày Chiến Sĩ Tự Do VN 19/6 tại VA; Dân Biểu Bob Hull, Chủ Tịch Điều Hành Quận Fairfax Katherine Hanley, và Giám Đốc Điều Hành vùng Providence Gerry Connolly.

Luật Sư Wai Ping Chan đã đại diện cho Thống Đốc tiểu bang Mark Warner tuyên đọc bản Chứng Thư Thừa Nhận Ngày Chiến Sĩ Tự Do Việt Nam. Trong đó, Thống Đốc Warner đã nói đến những gương hy sinh cao cả của người chiến sĩ VNCH. Đặc biệt, ông đã nhắc đến quốc kỳ VNCH là biểu tượng thiêng liêng của hy vọng và lòng yêu chuộng tự do..

Trong phần phát biểu của bà, TNS Leslie Byrne cho biết bà đã gặp phải sự chống đối của các TNS thuộc đảng Cộng Hoà khi bà giới thiệu nghị quyết SJ139 với Hội Đồng Lập Pháp VA. Các TNS đảng Cộng Hoà cho rằng SJ139 khơi lại những vết thương chiến tranh cần được quên lãng. Nhưng theo TNS Byrne, vết thương kia chỉ được xoa dịu khi chúng ta còn tưởng nhớ đến những tấm gương hy sinh cao cả cho lý tưởng tự do.

Tiếp lời, dân biểu Bob Hull đã phát biểu: Chúng ta không chỉ nhớ đến những người đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do. Chúng ta còn phải nhớ đến những người còn sống đang bị cướp đoạt đi quyền làm người, quyền tự do căn bản, và chúng ta cần tự hỏi mình có thể làm được gì để giúp những người kém may mắn đó.õ

Chủ Tịch Điều Hành Quận Fairfax bà Katherine Hanley cũng đã tuyên đọc một bản Tuyên Cáo tuyên dương Ngày Chiến Sĩ Tự Do Việt Nam. Bản Tuyên Cáo của quận Fairfax cũng đã nhắc đến quốc kỳ VNCH ở...mang cùng Phái đoàn đã được gặp dân biểu Tom Davis (R-VA) tại

Trong dịp này, Tổng Đoàn Trưởng TTNDH Trần Quốc Dũng K6/2 đã đề nghị một sơ đồ tổ chức mẫu, đặt trọng tâm vào việc phát triển và thực hiện mục tiêu đề ra, và đã được sự chấp thuận của Ban Chấp Hành Tổng Hội để thử nghiệm trong thời gian tới.

Mọi chi tiết về cuộc hội thảo này sẽ do BCH/TH phổ biến sau.

Webshots-Album Dan Than

Phối Hợp Tổ Chức Ngày Quân Lực 19/6 và cũng là Đệ Nhất Chu Niên Ngày Chiến Sĩ Việt Nam Tự Do tại Virginia

Ngày Quân Lực 19/6 và cũng là ngày Chiến Sĩ Tự Do Việt Nam tại Virginia năm nay đã do HỘI Vỡ Bì Hoa Thịnh Đốn cùng Tổng Đoàn Thanh Thiếu Niên Đa Hiệu phối hợp tổ chức.

Như thông lệ hàng năm, một buổi lễ Truy Diệu và đặt vòng hoa tại đài tử sĩ đã được tổ chức vào tối ngày Thứ Bảy 21/6/2003 với sự tham dự của các đoàn thể cựu quân nhân trong vùng. Đặc biệt vào dịp này còn có sự hiện diện của gia đình chú Biệt Động Quân Lâm Kim Phước đến từ North Carolina. Trưởng Nam của chú, anh Allan Lâm 19 tuổi, một Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ, đã tử trận tại chiến trường Iraq. Anh Allan Lâm là con trai duy nhất của gia đình. Một buổi lễ cầu nguyện theo nghi thức Phật Giáo đã diễn ra tại Tu Viện Pháp Vương trước đó.

Ngày Chủ Nhật 22/6 đúng ngọ, một buổi lễ chào mừng Ngày Quân Lực đã được trang trọng tổ chức tại kỳ đài trung tâm thương mại Eden. Tổng Đoàn Thanh Thiếu

Niên Đa Hiệu đã đảm trách phần chào mừng đại diện chính quyền quận và tiểu bang đến tham dự. Hiện diện tại buổi lễ gồm có Luật Sư Wai Ping Chan, Cố Vấn về Á Châu Thái Bình Dương cho Thống Đốc Mark Warner; Thượng Nghị Sĩ Leslie Byrne, tác giả của Nghị Quyết SJ139 Ngày Chiến Sĩ Tự Do VN 19/6 tại VA; Dân Biểu Bob Hull, Chủ Tịch Điều Hành Quận Fairfax Katherine Hanley, và Giám Đốc Điều Hành vùng Providence Gerry Connolly.

Luật Sư Wai Ping Chan đã đại diện cho Thống Đốc tiểu bang Mark Warner tuyên đọc bản Chứng Thư Thừa Nhận Ngày Chiến Sĩ Tự Do Việt Nam. Trong đó, Thống Đốc Warner đã nói đến những gương hy sinh cao cả của người chiến sĩ VNCH. Đặc biệt, ông đã nhắc đến quốc kỳ VNCH ở..là biểu tượng thiêng liêng của hy vọng và lòng yêu chuộng tự do...õ.

Trong phần phát biểu của bà, TNS Leslie Byrne cho biết bà đã gặp phải sự chống đối của các TNS thuộc đảng Cộng Hoà khi bà giới thiệu nghị quyết SJ139 với Hội Đồng Lập Pháp VA. Các TNS đảng Cộng Hoà cho rằng SJ139 khơi lại những vết thương chiến tranh cần được quên lãng. Nhưng theo TNS Byrne, vết thương kia chỉ được xoa dịu khi chúng ta còn tưởng nhớ đến những tấm gương hy sinh cao cả cho lý tưởng tự do.

Tiếp lời, dân biểu Bob Hull đã phát biểu ở Chúng ta không chỉ nhớ đến những người đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do. Chúng ta còn phải nhớ đến những người còn sống đang bị cướp đoạt đi quyền làm người, quyền tự do căn bản, và chúng ta cần tự hỏi mình có thể làm được gì để giúp những người kém may mắn đó.õ

Chủ Tịch Điều Hành Quận Fairfax bà Katherine Hanley cũng đã tuyên đọc một bản Tuyên Cáo tuyên dương Ngày Chiến Sĩ Tự Do Việt Nam. Bản Tuyên Cáo của quận Fairfax cũng đã nhắc đến quốc kỳ VNCH ở... mang cùng những giá trị về tự do và dân chủ như quốc kỳ của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ..õ

Buổi lễ chào mừng Ngày Quân Lực đã kết thúc vào lúc 1:00 giờ trưa cùng ngày.

Webshots-Album Dan Than

TTNDH khắp nơi tham dự Chương Trình Hội Thảo Bản Năng Lãnh Đạo dành cho Tuổi Trẻ Mỹ gốc Việt (VAYLC) tại Arlington, VA.

20 đoàn viên TTNDH khắp nơi, kể cả Liên Bang Úc Châu, đã đến Virginia để tham dự Chương Trình Hội Thảo về bản năng lãnh đạo dành cho tuổi trẻ Mỹ gốc Việt, được tổ chức vào các ngày 26-28 tháng 6 vừa qua.

Vào ngày 24/06, một số đoàn viên từ Oregon, Minnesota và Liên Bang Úc đã đến Hoa Thịnh Đốn. Sang đến ngày 25/6, đoàn viên thuộc Bắc Cali, San Diego và Seattle cũng lần lượt đến. Các đoàn viên đã được đưa đi thăm một số thắng cảnh vùng Thủ Đô, thăm Viện Bảo Tàng về Không Gian, ghé đến Ngũ Giác Đài, và đặc biệt là đã thăm viếng trung tâm ấn loát tiền tệ thuộc Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ. (picture) Phái đoàn đã được diễn giải về cách ấn loát và phát hành tiền tệ, đặc biệt là mẫu tiền giấy \$20 dollars mới sẽ được phát hành vào tháng 9 năm nay.

Chương trình hội thảo được khai mạc vào lúc 7 giờ chiều Thứ Năm 26/6. Cô Myna Nguyễn, Giám Đốc về Liên Hệ Quần Chúng của Bộ Lao Động Hoa Kỳ đã đến nói chuyện

với tham dự viên về ngành phục vụ quân chúng, về tầm quan trọng của sự tham gia lãnh đạo cộng đồng của người trẻ, về sự cần thiết để phát triển cộng đồng Mỹ gốc Việt, cũng như vai trò của người Mỹ gốc Á Châu trong guồn máy chính quyền, v.v.. Cô Myna đã chinh phục được các cử tọa trẻ trong thánh đường. Sau đó, mọi người đã tham gia các trò chơi để làm thân với nhau.

Chương trình hội thảo chính thức khai mạc vào lúc 9g sáng Thứ Sáu 27/6 với sự góp mặt của anh John Dương Việt Quốc, Giám Đốc Văn Phòng Á Châu Thái Bình Dương của Phủ Tổng Thống. Giám Đốc John Dương đã nói lý do Cựu Tổng Thống Bill Clinton thành lập văn phòng và về vai trò cùng trách nhiệm của anh. Anh kêu gọi và khuyến khích giới trẻ tham gia vào các ngành, các công tác phục vụ quân chúng, phục vụ cộng đồng. Sau đó, thành viên tham dự đã được hướng dẫn đến Capitol Hill để gặp gỡ các vị dân biểu và phụ tá pháp lý của họ cùng thăm viếng các tòa nhà của quốc hội Hoa Kỳ. Các tham dự viên cũng được chia ra thành những nhóm nhỏ để thăm viếng văn phòng một số các vị dân cử và vận động cho những vấn đề quan trọng tại địa phương họ như chương trình bảo toàn sức khỏe, nạn thất nghiệp, vấn đề an ninh quốc gia.

Phái đoàn đã được gặp dân biểu Tom Davis (R-VA) tại phòng hội của Ủy Ban Quân Đội (Armed Forces Committee) của Hạ Viện HK cùng một số các phụ tá pháp lý của các dân biểu khác. Các tham dự viên đã được nghe về công việc và trách nhiệm, thử thách cũng khích lệ trong phần vụ của một phụ tá pháp lý.

Sau phần ăn trưa, các bạn trẻ đã đến thăm viếng một số văn phòng dân biểu để thực tập vận động, và sau đó được

hướng dẫn thăm các phòng khách của quốc hội.

Tiệc liên hoan được tổ chức vào lúc 7 giờ tối cùng ngày. Quan khách trong buổi tiệc liên hoan gồm có các dân biểu, nghị sĩ tiểu bang và chính quyền địa phương, đại diện Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, và đặc biệt là vị thẩm phán liên bang trẻ tuổi gốc Việt; đó là thẩm phán Phạm Tú, đến từ Tennessee. Ngỏ lời với những lãnh đạo tương lai người Mỹ gốc Việt, thẩm phán Phạm Tú đã chia sẻ với các em các bí quyết thành công của ông. Phần nói chuyện của vị quan tòa được các bạn trẻ rất lấy làm thích thú. Điều khiển chương trình là cô Sherri Lee, xướng ngôn viên của đài truyền hình Fox. Tại buổi tiệc liên hoan này, các đoàn viên TTNDH cũng đã đến gặp các bác, các chú thuộc Hội Võ Bị Hoa Thịnh Đốn đến tham dự để hỗ trợ tuổi trẻ.

(picture)

Ngày Thứ Bảy 6/28, ngày thứ ba của chương trình hội thảo, các đoàn viên TTNDH đã dự thính nhiều đề tài thích thú như làm thế nào tạo sự liên kết trong công việc, học hỏi về ngành truyền thông, tìm hiểu về văn hóa dân tộc, làm thế nào để chọn lựa nghề nghiệp thích hợp, công tác phục vụ quần chúng, v.v. Các diễn giả đa số là những người Mỹ gốc Việt hoặc Mỹ gốc Á Châu rất thành công trong ngành chuyên môn của họ. Các bạn trẻ đã rất tìm thấy rất nhiều hứng thú từ các diễn giả.

Chương trình hội thảo bế mạc vào lúc 5 giờ chiều trong sự lưu luyến của tất cả đoàn viên TTNDH. Họ cho biết đã học hỏi được rất nhiều và rất lấy làm thích thú đã có dịp tham dự chương trình hội thảo. Các em cho biết chưa bao giờ có được một chuyến đi học hỏi thích thú, hữu ích và vui như thế. Có em còn tỏ ý muốn tham gia vào các sinh hoạt

vận động chính trị, sinh hoạt cộng đồng. Chương trình hội thảo quả đã mang đến những kết quả vô cùng khích lệ vậy.



Đoàn TTNDH-DC đã tổ chức một buổi cơm tối ởcook outở để chào đón các bạn đoàn viên khắp nơi. TTNDH tuy gặp nhưng đã như thân quen từ lúc nào. Họ đùa giỡn, nói cười huyên thuyên cho đến sau nửa đêm. Đến giờ chia tay, họ bồi hồi, lưu luyến, quăn quít nhau hẹn ngày hội ngộ. Tại khách sạn suốt đêm hôm đó, các em bồi hồi không ngủ. Họ quăn quít nhau, mong níu kéo lại những giây phút sau cùng. Khi phải chia tay, họ ôm ghì nhau mãi chẳng muốn rời, trông thật cảm động.

Webshots Album VAYLC

*Quốc kỳ VNCH tại cuộc diễn hành ngày Độc
Lập Hoa Kỳ tại Fairfax, Virginia*

Tổng Đoàn TTNDH nhận được lời mời của dân biểu tiểu bang Chap Petersen (D) và Supervisor Gerry Connolly của quận Fairfax để tham dự vào đoàn diễu hành ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ tại Fairfax, Virginia.

Tại đây, TTNDH đã nhìn thấy lá cờ vàng ba sọc đỏ được một nhóm cựu chiến binh của những cuộc chiến quốc ngoại thủ. (hình). Đồng thời, quốc kỳ VNCH cũng được trưng bày cùng một số các quốc kỳ biểu hiện cho những sắc dân cư ngụ tại Fairfax.

Dĩ nhiên, cờ vàng ba sọc đỏ cũng được TTNDH phô trương trong đoàn diễu hành đi qua các đường phố.

[Webshots album NCVA group](#)

Tin Giờ Chót! Tin Giờ Chót

Vào lúc 11g50 sáng ngày Thứ Hai, 7/7/03, Hội Đồng Chấp Hành quận Fairfax đã biểu quyết tuyệt đối (9 phiếu thuận, 0 chống, 1 vắng mặt) một nghị quyết vinh danh quốc kỳ VNCH là quốc kỳ biểu tượng của người Mỹ gốc Việt tại Fairfax, VA.

Quận Fairfax là quận đông dân cư nhất của Virginia với 984,366 người (theo Census 2000), trong đó có khoảng 50 ngàn người Mỹ gốc Việt.

THANH THIẾU NIÊN



ĐA HIỆU